

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครั้งที่ ๑๙๓ (ต.ค. ๖๖)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๑ แนวทาง และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

การทำผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย และบทความทางวิชาการ) ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ในกรณีของการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือรายงานการวิจัย สามารถนำมาใช้ประกอบใช้สำหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ทั้งนี้ต้องมีการเผยแพร่ผลงาน และเป็นไปตามประกาศของ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาการสรรหาทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล พิจารณา และตรวจสอบการจัดทำผลงานทางวิจัยของอาจารย์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์สามารถนำไปเป็นผลงานทางวิชาการได้ โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และตรงกับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลให้การจัดทำรายงานการวิจัยมีความสมบูรณ์ และเป็นการผลักดันผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำกับดูแลการจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ควรจัดทำผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการสอนด้วย

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา ที่ประชุมรับทราบแนวทางและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย วางแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนการพัฒนาคณาจารย์เป็นประจำทุกปี และต้องต่อเนื่องกันเป็นอย่างน้อย ๓ - ๔ ปี เพื่อสามารถตอบโจทย์ของการบริหารจัดการหลักสูตร และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย รายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้กับกรรมการสภาวิชาการได้รับทราบ

๓. มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอแนวทางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคณาจารย์ (สายวิชาการ) เพื่อผลักดันบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ว่าที่ร้อยโท

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรรัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา